

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งระบุว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 64.0 ล้านบาท และ 82.2 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 485.1 ล้านบาท และ 524.3 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจำนวน 724.5 ล้านบาท และ 763.2 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยกำหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างอิงหมายเหตุ 4, 11 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
จากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และปริมาณการจำหน่ายถ่านหินที่มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ผู้บริหารได้พิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง <ul style="list-style-type: none"><li>• ทำความเข้าใจการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมถึงมูลค่าจากการใช้งานซึ่งจัดทำจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย</li></ul>

อ้างอิงหมายเหตุ 4, 11 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ผู้บริหารได้พิจารณาจากมูลค่าจากการใช้งานและมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย เนื่องจากการพิจารณา มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลย พินิจของผู้บริหาร อีกทั้งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของ บริษัทมีสาระสำคัญ เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการ ตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญในการ ประมาณการของผู้บริหาร โดยการเปรียบเทียบกับผล การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอดีต แผนการดำเนินงาน ในอนาคต และวิเคราะห์กับข้อมูลของตลาดภายนอก</li> <li>• ทำการคำนวณเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของ การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานหลักที่อาจมีผลต่อ ประมาณการ</li> <li>• ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือจ้างงาน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และรายงานการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ และข้อสมมติที่ผู้ประเมินใช้</li> <li>• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่บริษัทได้ว่าจ้าง</li> <li>• ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดสินทรัพย์ที่ให้ผู้ประเมินทำการประเมินมูลค่า โดยการเปรียบเทียบ รายละเอียดสินทรัพย์ที่บริษัทจัดเตรียมให้กับผู้ประเมิน กับทะเบียนทรัพย์สินและรายงานการประเมินมูลค่า</li> <li>• ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีในการ ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อสมมติที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเลือกใช้</li> <li>• ทดสอบการคำนวณ และพิจารณาความเพียงพอของการ เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

*ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(บัณฑิต ตั้งภากรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8509

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	2560	31 ธันวาคม	2560
(บาท)					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	207,412,138	82,968,479	183,065,668	63,717,761
ลูกหนี้การค้า	7	22,687,899	18,815,399	15,475,489	13,155,924
ลูกหนี้อื่น	5, 8	3,312,515	12,487,571	3,019,772	11,970,475
สินค้าคงเหลือ	9	19,248,289	10,956,311	19,190,961	10,682,456
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,670,684	2,539,239	1,608,386	2,517,669
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>254,331,525</u>	<u>127,766,999</u>	<u>222,360,276</u>	<u>102,044,285</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	133,210,169	133,379,710
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	309,076,814	213,094,727	309,076,814	213,094,727
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	279,677,920	389,371,112	146,401,267	268,282,831
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	2,111,158	2,623,185	2,086,282	2,623,183
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		645,878	738,424	563,807	656,036
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>591,511,770</u>	<u>605,827,448</u>	<u>591,338,339</u>	<u>618,036,487</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>845,843,295</u></u>	<u><u>733,594,447</u></u>	<u><u>813,698,615</u></u>	<u><u>720,080,772</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2561	2560	2561	2560
		(บาท)			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	42,574,633	42,000,000	42,574,633	42,000,000
เจ้าหนี้การค้า	5, 16	6,691,814	8,206,914	5,925,612	8,055,368
เจ้าหนี้อื่น	5, 17	41,102,076	14,844,916	40,069,174	13,523,679
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 15	645,000,000	645,000,000	655,000,000	655,000,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,260,901	2,896,292	1,723,370	2,009,739
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,768,085	1,245,501	1,412,089	1,131,426
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>739,397,509</u>	<u>714,193,623</u>	<u>746,704,878</u>	<u>721,720,212</u>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	2,014,843	1,757,044	1,278,111	1,269,596
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,014,843</u>	<u>1,757,044</u>	<u>1,278,111</u>	<u>1,269,596</u>
รวมหนี้สิน		<u>741,412,352</u>	<u>715,950,667</u>	<u>747,982,989</u>	<u>722,989,808</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	2560	31 ธันวาคม	2560
(บาท)					
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	19				
ทุนจดทะเบียน		352,369,106	251,692,219	352,369,106	251,692,219
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		352,369,106	251,692,219	352,369,106	251,692,219
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	19	466,074,567	416,355,938	466,074,567	416,355,938
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	20	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
ขาดทุนสะสม		(724,512,730)	(660,904,377)	(763,228,047)	(681,457,193)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)		104,430,943	17,643,780	65,715,626	(2,909,036)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)		104,430,943	17,643,780	65,715,626	(2,909,036)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		845,843,295	733,594,447	813,698,615	720,080,772

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
	(บาท)				
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขาย		204,301,707	412,068,397	204,301,707	412,068,397
รายได้จากการให้บริการ	<b>26</b>	44,841,660	36,050,232	-	-
รวมรายได้		<u>249,143,367</u>	<u>448,118,629</u>	<u>204,301,707</u>	<u>412,068,397</u>
<b>ต้นทุน</b>					
ต้นทุนขาย	<b>5, 24</b>	205,009,194	394,407,344	206,271,949	400,096,778
ต้นทุนการให้บริการ	<b>24</b>	27,791,875	21,781,402	-	-
รวมต้นทุน		<u>232,801,069</u>	<u>416,188,746</u>	<u>206,271,949</u>	<u>400,096,778</u>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น		16,342,298	31,929,883	(1,970,242)	11,971,619
รายได้อื่น	<b>5, 22</b>	4,330,644	6,425,959	10,088,337	49,036,136
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		<u>20,672,942</u>	<u>38,355,842</u>	<u>8,118,095</u>	<u>61,007,755</u>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	<b>24</b>	7,460,483	28,231,941	7,460,483	28,231,941
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	<b>5, 24</b>	57,204,020	65,426,891	52,594,564	62,789,052
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	<b>12</b>	(12,159,799)	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		<u>52,504,704</u>	<u>93,658,832</u>	<u>60,055,047</u>	<u>91,020,993</u>
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		(31,831,762)	(55,302,990)	(51,936,952)	(30,013,238)
ต้นทุนทางการเงิน	<b>5</b>	30,004,394	32,554,988	30,254,397	33,951,084
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(61,836,156)	(87,857,978)	(82,191,349)	(63,964,322)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<b>25</b>	2,151,218	3,133,798	-	-
ขาดทุนสำหรับปี		<u>(63,987,374)</u>	<u>(90,991,776)</u>	<u>(82,191,349)</u>	<u>(63,964,322)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
	(บาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่				
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	379,021	(112,533)	420,495	(159,738)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(63,608,353)</u>	<u>(91,104,309)</u>	<u>(81,770,854)</u>	<u>(64,124,060)</u>
การแบ่งปันขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(63,987,374)	(90,991,776)	(82,191,349)	(63,964,322)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	<u>(63,987,374)</u>	<u>(90,991,776)</u>	<u>(82,191,349)</u>	<u>(63,964,322)</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(63,608,353)	(91,104,309)	(81,770,854)	(64,124,060)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(63,608,353)</u>	<u>(91,104,309)</u>	<u>(81,770,854)</u>	<u>(64,124,060)</u>
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	27	(0.13)	(0.18)	(0.16)
		<u>(0.13)</u>	<u>(0.18)</u>	<u>(0.16)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว		งบการเงินรวม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ ได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			กำไร (ขาดทุน) สะสม				
			จัดสรรเป็น สำรองตาม กฎหมาย	ขาดทุนสะสม (บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	251,692,219	416,355,938	10,500,000	(569,800,068)	108,748,089	-	108,748,089
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี							
ขาดทุน	-	-	-	(90,991,776)	(90,991,776)	-	(90,991,776)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(112,533)	(112,533)	-	(112,533)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(91,104,309)	(91,104,309)	-	(91,104,309)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	251,692,219	416,355,938	10,500,000	(660,904,377)	17,643,780	-	17,643,780

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น		งบการเงินรวม				
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ ถือหุ้น ที่เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็น สำรองตาม กฎหมาย	ขาดทุนสะสม			
				(บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	251,692,219	416,355,938	10,500,000	(660,904,377)	17,643,780	-	17,643,780
<b>เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น</b>							
ออกหุ้นสามัญ	19 100,676,887	49,718,629	-	-	150,395,516	-	150,395,516
<b>รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น</b>	<b>352,369,106</b>	<b>466,074,567</b>	<b>10,500,000</b>	<b>(660,904,377)</b>	<b>168,039,296</b>	<b>-</b>	<b>168,039,296</b>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี							
ขาดทุน	-	-	-	(63,987,374)	(63,987,374)	-	(63,987,374)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	379,021	379,021	-	379,021
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(63,608,353)</b>	<b>(63,608,353)</b>	<b>-</b>	<b>(63,608,353)</b>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<b>352,369,106</b>	<b>466,074,567</b>	<b>10,500,000</b>	<b>(724,512,730)</b>	<b>104,430,943</b>	<b>-</b>	<b>104,430,943</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น / (ขาดทุนสะสม เกินทุน)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) สะสม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	251,692,219	416,355,938	10,500,000	(617,333,133)	61,215,024
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี					
ขาดทุน	-	-	-	(63,964,322)	(63,964,322)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(159,738)	(159,738)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(64,124,060)	(64,124,060)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	251,692,219	416,355,938	10,500,000	(681,457,193)	(2,909,036)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (ขาดทุนสะสม เกินทุน)
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม	จัดสรรเป็น สำรองตาม กฎหมาย ขาดทุนสะสม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		251,692,219	416,355,938	10,500,000	(681,457,193)	(2,909,036)
<b>เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น</b>						
ออกหุ้นสามัญ	<b>19</b>	100,676,887	49,718,629	-	-	150,395,516
<b>รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น</b>		<b>352,369,106</b>	<b>466,074,567</b>	<b>10,500,000</b>	<b>(681,457,193)</b>	<b>147,486,480</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>						
ขาดทุน		-	-	-	(82,191,349)	(82,191,349)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	420,495	420,495
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(81,770,854)</b>	<b>(81,770,854)</b>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		352,369,106	466,074,567	10,500,000	(763,228,047)	65,715,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561	2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561	2560
	(บาท)					
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
ขาดทุนสำหรับปี	(63,987,374)	(90,991,776)	(82,191,349)	(63,964,322)		
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,151,218	3,133,798	-	-		
ต้นทุนทางการเงิน	30,004,394	32,554,988	30,254,397	33,951,084		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,934,310	36,709,727	26,407,031	29,459,782		
กลับรายการขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์	(12,159,799)	-	-	-		
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	169,541	183,817		
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	636,820	590,268	429,010	471,244		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	356,686	-	356,686		
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	45,668	(159,377)	26,238	(226,095)		
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(4,263,497)	659,952	(4,263,497)	659,952		
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,058,086)	(44,827)	(1,063,421)	14,022		
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(101,833)	-	(80,508)		
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	(38,020,000)		
ดอกเบี้ยรับ	(182,196)	(236,310)	(102,502)	(163,591)		
	(13,878,542)	(17,517,898)	(30,334,552)	(37,347,123)		
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>						
ลูกหนี้การค้า	(3,918,168)	33,346,744	(2,345,803)	33,048,412		
ลูกหนี้อื่น	9,175,056	1,209,149	8,950,703	1,018,383		
สินค้าคงเหลือ	(4,028,481)	121,387,555	(4,245,008)	121,280,101		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	868,555	5,499,684	909,283	5,435,355		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,135,450	6,470,304	372,140	4,133,788		
เจ้าหนี้การค้า	(1,515,100)	(95,108,954)	(2,129,756)	(96,177,136)		
เจ้าหนี้อื่น	(3,307,793)	(1,560,676)	(668,477)	735,522		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(649,258)	(5,066,145)	(300,236)	(3,438,895)		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	522,584	(1,397,777)	280,663	(1,085,046)		
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	(13,595,697)	47,261,986	(29,511,043)	27,603,361		
จ่ายภาษีเงินได้	(3,042,904)	(2,413,873)	(279,911)	(196,108)		
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(16,638,601)	44,848,113	(29,790,954)	27,407,253		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเขต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,308,598	488,850	1,248,598	430,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(8,672,608)	(5,841,442)	(125,830)	(203,670)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(60,000)	-	(30,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	45,101,833	-	40,080,508
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	-	(5,000,000)	-	-
รับเงินปันผล	-	-	-	38,020,000
รับดอกเบี้ย	182,196	236,310	102,502	163,591
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(7,241,814)	34,985,551	1,195,270	78,490,429
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	150,395,516	-	150,395,516	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	177,412,010	320,779,569	177,412,010	320,779,569
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(176,837,377)	(246,370,221)	(176,837,377)	(246,370,221)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	10,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(125,000,000)	-	(160,000,000)
จ่ายคืนทุนทางการเงิน	(2,646,075)	(26,025,986)	(3,026,558)	(27,439,958)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	148,324,074	(76,616,638)	147,943,591	(103,030,610)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	124,443,659	3,217,026	119,347,907	2,867,072
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	82,968,479	79,751,453	63,717,761	60,850,689
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	207,412,138	82,968,479	183,065,668	63,717,761
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
หนี้สินค้างเพื่อการค้าจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	69,283	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น				
เพื่อหักกลบกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	15	-	200,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
3	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
4	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7	ลูกหนี้การค้า
8	ลูกหนี้อื่น
9	สินค้าคงเหลือ
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
12	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
14	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
16	เจ้าหนี้การค้า
17	เจ้าหนี้อื่น
18	ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
19	ทุนเรือนหุ้น
20	สำรองตามกฎหมาย
21	ส่วนงานดำเนินงาน
22	รายได้อื่น
23	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
24	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
25	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
26	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
27	ขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐาน
28	เครื่องมือทางการเงิน
29	ภาระผูกพัน
30	คดีสิ่งแวดล้อม
31	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

## 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

สาขา : 88/8-9 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

สาขา : 108 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในช่วงปีได้แก่ บริษัท โทริเซน ไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน้ำและบริการท่าเทียบเรือ

รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 2 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 64.0 ล้านบาท และ 82.2 ล้านบาท ตามลำดับ (2560: ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 91.0 ล้านบาท และ 64.0 ล้านบาท ตามลำดับ) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 485.1 ล้านบาท และ 524.3 ล้านบาท ตามลำดับ (2560: 586.4 ล้านบาท และ 619.7 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีขาดทุนสะสมจำนวน 724.5 ล้านบาท และ 763.2 ล้านบาท ตามลำดับ (2560: 660.9 ล้านบาท และ 681.5 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA และบริษัทย่อยจำนวน 645.0 ล้านบาท (2560: 645.0 ล้านบาท) นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดได้ออกหนังสือยืนยันว่าบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดและบริษัทย่อยจะไม่เรียกชำระหนี้สินจากบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวก่อนกำหนด รวมทั้งบริษัทได้ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยกำหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ โดยการเพิ่มยอดขาย การเปลี่ยนวิธีการหาวัตถุดิบ การเพิ่มรายได้อื่น การลดโครงสร้างต้นทุน การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และวางแผนจะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติที่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถดำรงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีและจ่ายชำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ในราคาที่สามารถขายได้และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ซึ่งอาจจำเป็น ถ้ากลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้

### การประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) ให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของกลุ่มบริษัทและบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่แผนการแก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

##### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 31

##### (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

##### (ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

##### (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11, 12	การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18	การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินสำหรับประโยชน์พนักงาน – ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

#### การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เครื่องมือทางการเงิน

#### 4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

##### (ก) *เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม*

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

##### *บริษัทย่อย*

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

##### *การสูญเสียการควบคุม*

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม

#### (ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

#### (ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

#### (ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(จ) **สินค้าคงเหลือ**

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) **เงินลงทุน**

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้ซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้อื้อหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 และ 20 ปี
อาคาร	10 - 20 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

*การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์*

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ สถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณ ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3 - 20 ปี
อาคาร	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
เรือลำเลียง	25 - 26 ปี
เครื่องจักร	2 - 11 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	2 - 20 ปี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือครั้งใหญ่	5 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### (ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### คำตัดจำหน่าย

คำตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

คำตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 3 - 10 ปี

#### (ญ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

#### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

#### การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือคำตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ฎ) **หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงในราคาทุน

(ฉ) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ง) **ผลประโยชน์ของพนักงาน**

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

#### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

### (๓) ประมวลการหนี้สิน

ประมวลการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมวลการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมวลการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ต) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากบริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### (ค) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

#### (ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ออกหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกลบทวน ณ วันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### (ธ) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

#### (ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 92.93
บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.53
ผู้บริหารสำคัญ		บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษัท

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันเทียบเท่าราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
รายได้เงินปันผล	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริการ	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันเทียบเท่าราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ต้นทุนทางการเงิน	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตามได้รับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด</b>				
รายได้จากการให้บริการ	-	8	-	8
ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	2,189	2,272	2,189	2,272
ต้นทุนทางการเงิน	26,315	26,315	26,315	26,315
<b>บริษัทใหญ่</b>				
ต้นทุนทางการเงิน	1,125	1,009	1,125	1,009
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการให้บริการ	-	-	6,026	4,426
รายได้เงินปันผล	-	-	-	38,020
ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของต้นทุนขาย)	-	-	1,309	5,689
ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	-	-	-	3
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	250	1,396
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการให้บริการ	11	3	11	3
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	6,055	9,406	5,032	9,406
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	336	175	246	175
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>	<b>6,391</b>	<b>9,581</b>	<b>5,278</b>	<b>9,581</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	543	398
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4	-	4
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>543</b>	<b>402</b>

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	104	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104</b>	<b>-</b>

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	35,349	8,993	35,349	8,993
บริษัทใหญ่	1,125	96	1,125	96
บริษัทย่อย	-	-	42	172
<b>รวม</b>	<b>36,474</b>	<b>9,089</b>	<b>36,516</b>	<b>9,261</b>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)			
บริษัทใหญ่ใน						
ลำดับสูงสุด	4.60 - 4.70	4.60 - 4.70	570,000	570,000	570,000	570,000
บริษัทใหญ่	1.50	1.50	75,000	75,000	75,000	75,000
บริษัทย่อย	2.50	2.50	-	-	10,000	10,000
<b>รวม</b>			<b>645,000</b>	<b>645,000</b>	<b>655,000</b>	<b>655,000</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	570,000	570,000	570,000	570,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>570,000</u>	<u>570,000</u>	<u>570,000</u>	<u>570,000</u>
<b>บริษัทใหญ่</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	75,000	-	75,000	-
เพิ่มขึ้น	-	200,000	-	200,000
ลดลง	-	(125,000)	-	(125,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>75,000</u>	<u>75,000</u>	<u>75,000</u>	<u>75,000</u>
<b>บริษัทย่อย</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	10,000	35,000
เพิ่มขึ้น	-	-	-	10,000
ลดลง	-	-	-	(35,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไม่มีหลักประกันและเป็นเงินกู้ยืมประเภทรับชำระคืนเมื่อทวงถาม

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมที่มีอยู่จากบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด จำนวนทั้งสิ้น 570.0 ล้านบาท และการขอขยายวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด เป็นจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 430.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตามวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เกี่ยวกับการที่บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางส่วนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	31	20	15	7
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย์	207,381	82,948	183,051	63,711
<b>รวม</b>	<b>207,412</b>	<b>82,968</b>	<b>183,066</b>	<b>63,718</b>

7 ลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการอื่นๆ	27,641	23,722	20,342	17,996
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,953)	(4,907)	(4,867)	(4,840)
<b>สุทธิ</b>	<b>22,688</b>	<b>18,815</b>	<b>15,475</b>	<b>13,156</b>
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะ สูญสำหรับปี	46	(159)	27	(226)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	15,699	14,591	12,952	11,108
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	6,999	4,175	2,533	2,058
6 - 12 เดือน	164	19	164	-
มากกว่า 12 เดือน	4,779	4,937	4,693	4,830
	27,641	23,722	20,342	17,996
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,953)	(4,907)	(4,867)	(4,840)
<b>สุทธิ</b>	<b>22,688</b>	<b>18,815</b>	<b>15,475</b>	<b>13,156</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

9 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ถ่านหินและอื่นๆ	235,298	327,588	235,344	327,588
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	2,356	3,535	2,253	3,261
<b>รวม</b>	<b>237,654</b>	<b>331,123</b>	<b>237,597</b>	<b>330,849</b>
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าสินค้ำลดลง ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และสินค้ำด้อยคุณภาพ	(218,406)	(320,167)	(218,406)	(320,167)
<b>สุทธิ</b>	<b>19,248</b>	<b>10,956</b>	<b>19,191</b>	<b>10,682</b>
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	209,272	393,747	210,535	399,437
- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	(4,263)	660	(4,263)	660
<b>สุทธิ</b>	<b>205,009</b>	<b>394,407</b>	<b>206,272</b>	<b>400,097</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

	ลักษณะ ธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น		งบการเงินเฉพาะกิจการ									
		เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิจากการด้อยค่า		เงินปันผลรับ	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละ)		(พันบาท)									
<b>บริษัทย่อย</b>													
บริษัท ยูเอ็มเอส คิสทรีบิวชั่น จำกัด	บริหารจัดการด้าน ขนถ่ายสินค้า และจำหน่ายปุ๋ย	99.99	99.99	5,000	5,000	5,000	5,000	(4,497)	(4,327)	503	673	-	-
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์ เคอร์ จำกัด	ขนส่งทางน้ำ	99.99	99.99	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-	110,000	110,000	-	20,020
บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด	บริการท่า เทียบเรือ	99.99	99.99	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	18,000	18,000	-	18,000
บริษัท ยูเอ็มเอส เพล เลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ขนส่งทางบกและ จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล	99.99	99.99	18,000	18,000	18,000	18,000	(13,293)	(13,293)	4,707	4,707	-	-
<b>รวม</b>				<b>151,000</b>	<b>151,000</b>	<b>151,000</b>	<b>151,000</b>	<b>(17,790)</b>	<b>(17,620)</b>	<b>133,210</b>	<b>133,380</b>	<b>-</b>	<b>38,020</b>



## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 421.8 ล้านบาท (2560: 315.7 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคารที่ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และที่ดินบางส่วนที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้มีการโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบางส่วนให้เข้ากับกิจการอื่น

#### การวัดมูลค่ายุติธรรม

##### ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทเป็นประจำทุกปี

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

##### เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ
ที่ดิน	
- วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก	● ราคาตลาดของที่ดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการปรับแก้เบื้องต้นแล้ว
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	
- วิธีมูลค่าบังคับขาย	● มูลค่าบังคับขาย

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุ	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	งบการเงินรวม				รวม
				ยานพาหนะ เรือลำเลียง และ ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมเรือครั้งใหญ่ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	
<b>ราคาทุน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	199,228	28,736	89,626	200,374	267,801	96,634	7,186	889,585
เพิ่มขึ้น	-	-	-	5,557	-	123	161	5,841
โอน	-	-	62	-	-	-	(62)	-
จำหน่าย	-	-	-	(2,460)	(724)	(236)	-	(3,420)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>								
และ 1 มกราคม 2561	199,228	28,736	89,688	203,471	267,077	96,521	7,285	892,006
เพิ่มขึ้น	-	-	-	48	-	183	8,511	8,742
โอน	-	-	2,086	6,437	-	-	(8,523)	-
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สิน								
เพื่อการลงทุน	II	(106,461)	-	-	-	-	-	(106,461)
จำหน่าย	-	-	(281)	(5,602)	-	(103)	-	(5,986)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>92,767</b>	<b>28,736</b>	<b>91,493</b>	<b>204,354</b>	<b>267,077</b>	<b>96,601</b>	<b>7,273</b>	<b>788,301</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ เรือลำเลียง และ ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมเรือครั้งใหญ่ (พื้นที่บาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการ</b>								
<b>ด้อยค่า</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	23,302	30,138	98,748	230,866	91,457	5,539	480,050
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,165	5,803	5,361	11,148	2,085	-	25,562
จำหน่าย	-	-	-	(2,341)	(605)	(31)	-	(2,977)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>								
และ 1 มกราคม 2561	-	24,467	35,941	101,768	241,409	93,511	5,539	502,635
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,109	5,845	5,716	9,760	1,454	-	23,884
กลับรายการขาดทุนจาก								
การด้อยค่า	-	-	-	(12,160)	-	-	-	(12,160)
จำหน่าย	-	-	(226)	(5,407)	-	(103)	-	(5,736)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>-</b>	<b>25,576</b>	<b>41,560</b>	<b>89,917</b>	<b>251,169</b>	<b>94,862</b>	<b>5,539</b>	<b>508,623</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ เรือลำเลียง และ ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมเรือครั้งใหญ่ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	199,228	5,434	59,488	101,626	36,935	5,177	1,647	409,535
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561	199,228	4,269	53,747	101,703	25,668	3,010	1,746	389,371
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	92,767	3,160	49,933	114,437	15,908	1,739	1,734	279,678

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	199,228	28,736	59,384	25,218	267,801	92,802	7,186	680,355
เพิ่มขึ้น	-	-	-	33	-	112	59	204
จำหน่าย	-	-	-	(2,224)	(724)	(236)	-	(3,184)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>								
และ 1 มกราคม 2561	199,228	28,736	59,384	23,027	267,077	92,678	7,245	677,375
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	126	-	126
โอนไปอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	11	(106,461)	-	-	-	-	-	(106,461)
จำหน่าย	-	-	(281)	(6,147)	-	(103)	-	(6,531)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>92,767</b>	<b>28,736</b>	<b>59,103</b>	<b>16,880</b>	<b>267,077</b>	<b>92,701</b>	<b>7,245</b>	<b>564,509</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการ</b>								
<b>ตัดยค่า</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	23,302	22,010	23,662	230,866	88,141	5,539	393,520
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,165	3,143	949	11,148	1,907	-	18,312
จำหน่าย	-	-	-	(2,104)	(605)	(31)	-	(2,740)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>								
และ 1 มกราคม 2561	-	24,467	25,153	22,507	241,409	90,017	5,539	409,092
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,108	3,141	13	9,760	1,340	-	15,362
จำหน่าย	-	-	(226)	(6,017)	-	(103)	-	(6,346)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>-</b>	<b>25,575</b>	<b>28,068</b>	<b>16,503</b>	<b>251,169</b>	<b>91,254</b>	<b>5,539</b>	<b>418,108</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	199,228	5,434	37,374	1,556	36,935	4,661	1,647	286,835
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561	199,228	4,269	34,231	520	25,668	2,661	1,706	268,283
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	92,767	3,161	31,035	377	15,908	1,447	1,706	146,401

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ค้าประกันวงเงินกู้ต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 213.8 ล้านบาท (2560: 217.0 ล้านบาท) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้าประกันเงินกู้ยืมตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
- เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงหลักประกันเรือขนลำเลียงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งด้วยเรือลำใหม่ จำนวน 1 ลำ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 13.9 ล้านบาท (2560: 12.6 ล้านบาท) ซึ่งถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

#### การค้าอ้อยค่า

##### บริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยได้รับคำร้องขอริบทรัพย์สินเป็นเรือขนลำเลียง 1 ลำ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ เกิดกรณีพิพาท ทั้งนี้บริษัทย่อยมิได้เป็นจำเลยในคดี โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งริบเรือตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคหนึ่ง และบริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ซึ่งส่งผลให้ บริษัทย่อยไม่ถูกริบเรือลำดังกล่าว ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาถดถอยการขายจากการค้าอ้อยค่าที่เกี่ยวข้อง โดย กลุ่มบริษัทรับรู้การถดถอยการขายจากการค้าอ้อยค่าสินทรัพย์ เป็นจำนวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

##### บริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้ทดสอบการค้าอ้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยผู้บริหารได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อประเมินมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท โดยใช้วิธีมูลค่าตลาดยุติธรรมที่มีการขนย้ายและ แลกเปลี่ยนระหว่างกันและมูลค่าบังคับขาย นอกจากนี้ผู้บริหารยังทำการประเมินมูลค่าจากการใช้ของทรัพย์สิน ดังกล่าว เพื่อการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน อ้างอิงจากรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระและ การประเมินของผู้บริหาร มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม อีกทั้งยังมี มูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทไม่ต้องบันทึกบัญชีขาดทุนจากการค้าอ้อยค่าของสินทรัพย์ เพิ่มในปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระแสเงินสดถูกประมาณการสำหรับระยะเวลา 5 ปี ก่อนปรับด้วยอัตรา การเติบโต ณ สิ้นปีที่มีการจัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการของผู้บริหาร

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อสมมติสำคัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 (ร้อยละ)
อัตราคิดลด	6.97
อัตราการเติบโต ณ สิ้นปีที่มีการจัดทำประมาณการทางการเงิน	0

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พันบาท)
<b>ราคาทุน</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	17,037	16,143
เพิ่มขึ้น/จำหน่าย	-	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561</b>	<b>17,037</b>	<b>16,143</b>
เพิ่มขึ้น	60	30
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>17,097</b>	<b>16,173</b>
<b>ค่าตัดจำหน่าย</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	13,802	12,908
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	612	612
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561</b>	<b>14,414</b>	<b>13,520</b>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	572	567
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>14,986</b>	<b>14,087</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	3,235	3,235
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561	2,623	2,623
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,111	2,086

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี				
- ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	1,102	1,093	984	979
- ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้า ล้าสมัย	43,681	64,033	43,681	64,033
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	3,558	3,524
- ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,501	9,490	7,501	9,776
- ส่วนต่างค่าเสื่อมราคา	3,019	2,571	-	-
- โบนัสค้างจ่าย	166	133	109	97
- ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	403	351	256	254
	<u>55,872</u>	<u>77,671</u>	<u>56,089</u>	<u>78,663</u>
ยอดขาดทุนยกไป	<u>118,693</u>	<u>164,546</u>	<u>118,576</u>	<u>163,972</u>
<b>รวม</b>	<b><u>174,565</u></b>	<b><u>242,217</u></b>	<b><u>174,665</u></b>	<b><u>242,635</u></b>

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2562 ถึง 2567 กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
				(พันบาท)
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน				
การเงิน	42,575	42,000	42,575	42,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่				
เกี่ยวข้องกัน	5	645,000	655,000	655,000
<b>รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย</b>				
<b>หมุนเวียน</b>	<b>687,575</b>	<b>687,000</b>	<b>697,575</b>	<b>697,000</b>

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 5.0 ล้านบาท (2560: 10.0 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวถูกค้ำประกันโดยเรือขนลำเลียงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 วงเงินเบิกเกินบัญชีของกลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เบิกใช้มีจำนวน 5.0 ล้านบาท (2560: 10.0 ล้านบาท)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ที่รูดบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 62.8 ล้านบาท ส่งผลให้สถาบันการเงินดังกล่าวเรียกให้บริษัทชำระหนี้คงค้างที่มีกับสถาบันการเงินดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 200.0 ล้านบาท รวมทั้งยกเลิกวงเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทที่ได้รับจากสถาบันการเงินดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 300.0 ล้านบาท และหักเงินจำนวน 200.0 ล้านบาท จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทใหญ่ ซึ่งถูกใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าว ด้วยเหตุนี้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม จำนวน 200.0 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน คงเหลือเป็นจำนวน 75.0 ล้านบาท (2560: 75.0 ล้านบาท)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีทจำนวนทั้งสิ้น 60.0 ล้านบาท (2560: 60.0 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวถูกค้ำประกัน โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทตามที่กล่าวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 17.4 ล้านบาท (2560: 18.0 ล้านบาท)

16 เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	104
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ	6,692	8,207	5,822	8,055
<b>รวม</b>	<b>6,692</b>	<b>8,207</b>	<b>5,926</b>	<b>8,055</b>

17 เจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	36,474	9,089	36,516
กิจการอื่นๆ				
- เจ้าหนี้กรรมสรรพากร	647	2,359	68	1,199
- อื่นๆ	3,981	3,397	3,485	3,064
<b>รวม</b>	<b>41,102</b>	<b>14,845</b>	<b>40,069</b>	<b>13,524</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

18 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<b>ประมาณการหนี้สินสำหรับ</b>				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,740	1,526	1,141	1,135
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	275	231	137	135
<b>รวม</b>	<b>2,015</b>	<b>1,757</b>	<b>1,278</b>	<b>1,270</b>
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</b>				
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
<b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	593	528	427	450
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	44	62	2	21
<b>รวม</b>	<b>637</b>	<b>590</b>	<b>429</b>	<b>471</b>
<b>รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่				
รับรู้ในระหว่างปี	(379)	113	(421)	160
กำไรสะสมจากการประมาณตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้	(2,595)	(2,216)	(2,448)	(2,027)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,757	1,054	1,270	639
<b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	395	585	312	494
ต้นทุนบริการในอดีต	247	(10)	128	(14)
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	50	29	36	19
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์				
ระยะยาวอื่น	(23)	(14)	(15)	(28)
	<b>669</b>	<b>590</b>	<b>461</b>	<b>471</b>
<b>รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันกัน	(379)	113	(421)	160
	<b>(379)</b>	<b>113</b>	<b>(421)</b>	<b>160</b>
<b>อื่นๆ</b>				
ผลประโยชน์จ่าย	(32)	-	(32)	-
	<b>(32)</b>	<b>-</b>	<b>(32)</b>	<b>-</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>2,015</b>	<b>1,757</b>	<b>1,278</b>	<b>1,270</b>

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทได้รับเพิ่มผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานที่ทำงานให้กลุ่มบริษัทติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และต้นทุนบริการในอดีตในระหว่างปีเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 0.2 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	310	-	309
ข้อสมมติทางการเงิน	(10)	162	4	155
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(369)	(359)	(425)	(304)
<b>รวม</b>	<b>(379)</b>	<b>113</b>	<b>(421)</b>	<b>160</b>

**ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย**

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	2.55 - 3.29	2.39 - 3.12	2.55 - 2.92	2.39 - 2.96
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	3.00 - 5.00	4.00 - 5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.70 - 34.38	1.70 - 34.38	1.70 - 34.38	1.70 - 34.38

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้  
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาวะผูกพันของโครงการ  
ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)			
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>				
<b>โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน</b>				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(167)	194	(117)	135
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	183	(160)	128	(114)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(7)	9	(5)	6
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	(1)	1	(1)	1
<b>โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น</b>				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(19)	22	(9)	10
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(2)	2	(1)	1
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	-	-	-	-

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)			
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>				
<b>โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน</b>				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(165)	193	(135)	157
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	182	(159)	150	(132)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(7)	9	(6)	8
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	(1)	1	(1)	1
<b>โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น</b>				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(16)	18	(8)	9
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1)	2	(1)	1
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	-	-	-	-

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

19 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2561		2560	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น / พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	503,384	251,692	503,384	251,692
ออกหุ้นใหม่	0.5	201,354	100,677	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>704,738</u>	<u>352,369</u>	<u>503,384</u>	<u>251,692</u>
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	503,384	251,692	503,384	251,692
ออกหุ้นใหม่	0.5	201,354	100,677	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>704,738</u>	<u>352,369</u>	<u>503,384</u>	<u>251,692</u>

การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 201,353,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กับทุนจดทะเบียนของบริษัทเดิมจำนวน 251,692,219 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญรวม 503,384,438 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 352,369,106 บาท และมีหุ้นสามัญรวม 704,738,212 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.75 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ์ของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิ์ดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ์จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิ์ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

บริษัทกำหนดวันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทรายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 201,353,774 หุ้น บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 150.4 ล้านบาท (ทุนที่ชำระแล้วจำนวน 100.7 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 50.3 ล้านบาท และสุทธิค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 0.6 ล้านบาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเรียกชำระดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

#### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีดังนี้

	2561	2560
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	416,356	416,356
การออกหุ้นใหม่	49,719	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>466,075</u>	<u>416,356</u>

## 20 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 21 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ทางการตลาด และทรัพยากรที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

#### ส่วนงานธุรกิจ

ส่วนงาน 1	กลุ่มจำหน่ายถ่านหิน
ส่วนงาน 2	กลุ่มขนส่ง

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ในกรณีวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

รายได้และผลการดำเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

กลุ่มจำหน่าย	งบการเงินรวม			รวม
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ถ่านหิน	กลุ่มขนส่ง	การตัดรายการระหว่างส่วนงานทางธุรกิจ	
			(พันบาท)	
รายได้จากการดำเนินงาน	204,302	46,150	(1,309)	249,143
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	-	(1,309)	1,309	-
รายได้จากบุคคลภายนอก	204,302	44,841	-	249,143
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,407	8,737	(210)	34,934
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	12,160	-	12,160
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(51,937)	20,087	18	(31,832)
ต้นทุนทางการเงิน	(30,254)	-	250	(30,004)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(2,151)	-	(2,151)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(82,191)	17,936	268	(63,987)

กลุ่มจำหน่าย	งบการเงินรวม			รวม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ถ่านหิน	กลุ่มขนส่ง	การตัดรายการระหว่างส่วนงานทางธุรกิจ	
			(พันบาท)	
สินทรัพย์รวม	813,699	176,959	(144,815)	845,843
หนี้สินรวม	747,983	4,118	(10,689)	741,412

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	กลุ่มจำหน่าย		การตัดรายการระหว่างส่วนงาน	
ถ่านหิน	กลุ่มขนส่ง	ทางธุรกิจ	รวม	
		(พันบาท)		
รายได้จากการดำเนินงาน	412,068	41,740	(5,689)	448,119
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	-	(5,689)	5,689	-
รายได้จากบุคคลภายนอก	412,068	36,051	-	448,119
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,460	7,464	(214)	36,710
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(30,013)	13,729	(39,019)	(55,303)
ต้นทุนทางการเงิน	(33,951)	-	1,396	(32,555)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(3,134)	-	(3,134)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(63,964)	10,595	(37,623)	(90,992)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	กลุ่มจำหน่าย		การตัดรายการระหว่างส่วนงาน	
ถ่านหิน	กลุ่มขนส่ง	ทางธุรกิจ	รวม	
		(พันบาท)		
สินทรัพย์รวม	720,081	158,478	(144,965)	733,594
หนี้สินรวม	722,990	3,532	(10,571)	715,951

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

22 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
				(พันบาท)
รายได้ค่าเช่า	2,059	303	4,912	1,761
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,058	59	1,063	-
ดอกเบี้ยรับ	182	236	103	164
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	92	3,690	92	3,690
รายได้เงินปันผล	-	-	-	38,020
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	91	-	70
อื่นๆ	939	2,047	3,918	5,331
<b>รวม</b>	<b>4,330</b>	<b>6,426</b>	<b>10,088</b>	<b>49,036</b>

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
				(พันบาท)
เงินเดือน ค่าแรงและ โบนัส	19,530	30,787	13,289	25,595
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	-	1,707	-	1,559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	881	1,301	629	1,132
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	669	590	461	471
อื่นๆ	2,485	3,668	1,392	2,916
<b>รวม</b>	<b>23,565</b>	<b>38,053</b>	<b>15,771</b>	<b>31,673</b>

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 7 ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของเงินเดือน ทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>รวมอยู่ในต้นทุน</b>				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	(2,872)	10,521	(2,872)	10,521
วัสดุคิปปิ้งไป	190,345	354,426	191,608	360,115
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับ				
มูลค่าสินค้า	(4,264)	660	(4,264)	660
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,013	16,313	7,486	9,069
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน				
พนักงาน	7,754	12,667	3,291	7,713
ค่าเช่าและค่าบริการ	5,081	5,404	2,564	3,568
ค่าซ่อมบำรุง	6,255	5,317	2,741	2,806
อื่นๆ	14,489	10,881	5,718	5,645
<b>รวม</b>	<b>232,801</b>	<b>416,189</b>	<b>206,272</b>	<b>400,097</b>
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย</b>				
ค่าขนส่ง	3,907	18,304	3,907	18,304
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน				
พนักงาน	2,631	5,104	2,631	5,104
ค่านายหน้า	597	3,953	597	3,953
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31	33	31	33
อื่นๆ	294	838	294	838
<b>รวม</b>	<b>7,460</b>	<b>28,232</b>	<b>7,460</b>	<b>28,232</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)		
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,891	20,364	18,890	20,358
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน				
พนักงาน	13,180	20,282	9,849	18,856
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	2,908	2,841	2,907	2,840
ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	1,208	1,639	1,199	1,636
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	170	184
(กลับรายการ) หนี้สูญและ				
หนี้สงสัยจะสูญ	46	(159)	27	(226)
อื่นๆ	20,971	20,460	19,553	19,141
<b>รวม</b>	<b>57,204</b>	<b>65,427</b>	<b>52,595</b>	<b>62,789</b>

25 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)		
<b>ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน</b>				
สำหรับงวดปัจจุบัน	2,196	2,902	-	-
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป (สูงไป)	(45)	232	-	-
	<b>2,151</b>	<b>3,134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
การเปลี่ยนแปลงของผล				
แตกต่างชั่วคราว	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,151</b>	<b>3,134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(61,836)		(87,858)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(12,367)	20	(17,572)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		-		(63)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายทางภาษี		(466)		2,175
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		-		(20)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		36,828		22,896
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ ไม่ได้บันทึกระหว่างปี		(21,799)		(4,514)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป (สูงไป)		(45)		232
<b>รวม</b>	<b>(3)</b>	<b>2,151</b>	<b>(4)</b>	<b>3,134</b>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(82,191)		(63,964)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(16,438)	20	(12,793)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายทางภาษี		2,225		(7,899)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		36,787		22,856
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ ไม่ได้บันทึกระหว่างปี		(22,574)		(2,164)
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์บางประการจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับในกิจการขนส่งทางเรือ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว สิทธิประโยชน์นี้สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2560

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากการให้บริการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
	(พันบาท)					
รายได้จากการให้						
บริการในประเทศ	-	46,150	46,150	890	40,850	41,740
ตัดรายการระหว่างกัน	-	(1,309)	(1,309)	(414)	(5,276)	(5,690)
รายได้จากการ						
ให้บริการรวม	-	44,841	44,841	476	35,574	36,050

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

27 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากขาดทุนสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท/พันหุ้น)			
ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	<u>(63,987)</u>	<u>(90,992)</u>	<u>(82,191)</u>	<u>(63,964)</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	503,384	503,384	503,384	503,384
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561	<u>2,207</u>	<u>-</u>	<u>2,207</u>	<u>-</u>
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	<u>505,591</u>	<u>503,384</u>	<u>505,591</u>	<u>503,384</u>
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	<u>(0.13)</u>	<u>(0.18)</u>	<u>(0.16)</u>	<u>(0.13)</u>

28 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด สำหรับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	งบการเงินรวม หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน			รวม
			5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
<b>ปี 2561</b>						
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.75	42,575	-	-	42,575	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1.50 - 4.70	645,000	-	-	645,000	
<b>รวม</b>		<b>687,575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>687,575</b>	

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	งบการเงินรวม			รวม
			หลังจาก 1 ปี			
			แต่ภายใน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
			(พันบาท)			
<b>ปี 2560</b>						
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.75	42,000	-	-	42,000	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1.50 - 4.70	645,000	-	-	645,000	
<b>รวม</b>		<b>687,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>687,000</b>	

	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
			หลังจาก 1 ปี			
			แต่ภายใน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
			(พันบาท)			
<b>ปี 2561</b>						
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.75	42,575	-	-	42,575	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1.50 - 4.70	655,000	-	-	655,000	
<b>รวม</b>		<b>697,575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>697,575</b>	

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี		
			5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
	(ร้อยละต่อปี)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)	
<b>ปี 2560</b>					
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.75	42,000	-	-	42,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1.50 - 4.70	655,000	-	-	655,000
<b>รวม</b>		<b>697,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>697,000</b>

**ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ**

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

**ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง**

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีลักษณะเป็นระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทจึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

#### 29 ภาระผูกพัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต</b>				
<b>ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่</b>				
<b>บอกเลิกไม่ได้</b>				
ภายในหนึ่งปี	1,588	422	1,560	396
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	103	-	77	-
<b>รวม</b>	<b>1,691</b>	<b>422</b>	<b>1,637</b>	<b>396</b>

#### ภาระผูกพันอื่นๆ

เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าที่

เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็น

หนี้สิน

4,655

-

4,655

-

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

2,483

2,483

2,483

2,483

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด และอุปกรณ์สำนักงาน เป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่แตกต่างกันจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

#### สัญญาขายถ่วงหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาขายถ่วงหนี้แก่ผู้ประกอบการในประเทศในปริมาณที่กำหนดบวกหรือหักร้อยละ 10 ด้วยราคากลางที่ตามสัญญา

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 30 คดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ร้องสอดและยื่นคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล เนื่องจากได้มีสมาคมและกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการตามที่ระบุในคำฟ้อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทหลายแห่งรวมถึงบริษัทซึ่งประกอบกิจการในพื้นที่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานเหล่านั้น โจทก์ประสงค์ให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการผู้ถูกฟ้องใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมหรือสั่งการให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการตามที่โจทก์ร้องขอ โดยที่โจทก์เชื่อว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล และศาลได้รับคำให้การแก้คำฟ้องเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำแก้คำให้การของโจทก์มาให้บริษัท บริษัทได้ยื่นคำโต้แย้งต่อศาลและศาลได้รับไว้แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเรียกให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ร้องสอดเพิ่มเติม และยื่นคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล ณ วันที่งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

#### 31 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดและบริษัทใหญ่เป็นเงินต้นจำนวน 40.0 ล้านบาท และ 75.0 ล้านบาท ตามลำดับ และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 35.1 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 151.3 ล้านบาท

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน รับหรือจ่ายล่วงหน้า	2562

\* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการ โดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจำนวนเงินและช่วงเวลาที่ได้รับ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบอันเนื่องจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

*มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน*

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ